



งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว.สกลฯ

อดีตอธิการว.สกลฯทำผิดให้จับ ศิษย์เก่าฮือฟ้องร้องปลดทบวงฯ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน นายนิวัตร แจ่มสุข อดีตอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร กล่าวถึงกรณีทางทบวงมหาวิทยาลัย สั่งเพิกถอนใบอนุญาตวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร จนต้องปิดสถานศึกษาค้างกล่าว พร้อมทั้งยังถูกแจ้งความจับในข้อหาปลอมแปลงเอกสารด้วยว่า ตนเองไม่ได้หลบหนีไปไหน แต่ตอนนี้รู้สึกทุกอย่างยังคลุมเครืออยู่ แม้แต่ข่าวการแจ้งจับก็ยังไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ เพราะไม่เห็นคำรวจมาจับ อยากจะทราบเหมือนกันว่าตนเองมีความผิดในข้อหาอะไร เพราะตั้งแต่เปิดวิทยาลัยมากก็มีเจ้าหน้าที่จากทบวงมหาวิทยาลัยมาคอยตรวจสอบดูแลอยู่เป็นประจำ มีทั้งนักการเมือง คำรวจ ทหาร และนักศึกษามาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ทำไมทบวงมหาวิทยาลัยถึงปล่อยให้เปิดสอนมานานถึง 10 ปี

นายนิวัตรกล่าวอีกว่า ขณะนี้มีนักศึกษาเพียง 10 เปอร์เซนต์ มาติดต่อขอเอกสารเพื่อนำไปเรียนต่อที่สถาบันอื่น ก็แล้วแต่ทบวงฯว่าจะจัดการอย่างไร เพราะเวลานี้มีนายทวิสุข แสทนวิสุข เป็นอธิการบดีได้เข้ามาควบคุมดูแลทุกอย่าง คนเป็นเพียงนายทุนผู้ดำเนินกิจการเท่านั้น เหตุที่กลายเป็นข่าวครึกโครมขึ้นมาก็เพราะการเมืองเป็นเหตุ

“ในส่วนตัวมีข่าวว่าปริญญาบัตรของ ส.ส.ที่มาเรียนเป็นโมฆะนั้น ผู้ที่ให้ข่าวน่าจะเป็นคนที่ไม่มีการศึกษา เพราะเป็นการกล่าวหาเกินแบบไม่มีข้อเท็จจริง จนสร้างความสับสนวุ่นวายไปทั่ว ผมทราบว่าขณะนี้กลุ่มนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วจะฟ้องร้องนายปราโมทย์ โชติมงคล รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ให้ข่าวเป็นเท็จต่อสื่อมวลชน หากทบวงฯอยากทราบว่าใครที่นำใบปริญญาของวิทยาลัยฯไปสมัคร ส.ส.บ้างก็จะสอบถามไปยังสภาได้ ผมไม่มีความคิดที่จะหาเงินจากการศึกษา แต่ที่ทำจนกิจการเจริญรุ่งเรืองเพราะมีความผูกพันทางด้านนี้มานานแล้ว ส่วนปัญหาที่รุมเร้าก็จะไม่ทอดทิ้งและไม่โกรธแค้นใคร ถือเป็นปกติเพราะคงได้กั๊กได้ ผมจะออกโทรทัศน์ชี้แจงเรื่องนี้ในรายการของสุทธิชัย หยุ่น ในวันที่ 9 เมษายนนี้เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม” นายนิวัตรกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศภายใน

วิทยาลัยบัณฑิตสกลนครนั้น วันเดียวกันนี้ มีกลุ่มนักศึกษาได้เดินทางทยอยมาขอใบทรานสคริปต์เพื่อนำไปเป็นหลักฐานสมัครเข้าเรียนต่อในสถาบันอื่นๆ แต่ได้รับการปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาเกิดความไม่พอใจ แต่ก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงใดๆ พร้อมกับทยอยเดินทางกลับ

นายวันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลชุดนี้เป็นนักศึกษาและเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครด้วยว่า ตามข้อบังคับของวิทยาลัยทุกแห่งจะมีการตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่จะแต่งตั้งคนมีตำแหน่งและบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งทบวงฯก็ต้องยอมรับตามนั้น ไม่สามารถปฏิเสธได้ เนื่องจากไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา การสั่งปิดและเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันแห่งนี้ไม่น่าคิดว่าไม่มีอะไรบานปลาย ทบวงฯทำไปด้วยความถูกต้องเมื่อเห็นว่าไปไม่ไหวจะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ก็ต้องสั่งปิด โดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย และถือว่านักศึกษาที่นั่นเข้าไปเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกคนไม่มีความผิด และได้หาทางช่วยเหลือโดยหาสถานที่เรียนใหม่ให้ พร้อมกันนี้จะตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาดูแล มีนายปราโมทย์ โชติมงคล รองปลัดฯเป็นประธาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และตัวแทนของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายสุทัศน์ เงินหมื่น รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ส.ส.ที่ไปเรียนสถาบันแห่งนี้เป็นการไปชุบตัว นายวันชัยกล่าวว่า คงพูดกันไปไม่สามารถพิสูจน์ได้ ส่วนเรื่องการแจ้งจับนายนิวัตร แจ่มสุข ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครนั้น หากทางตำรวจกองปราบฯ ต้องการอะไรทบวงฯก็จะหาเพิ่มเติมให้ ช่วงนี้นายนิวัตรไม่ได้ติดต่อมาที่ทบวงฯและต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

อดีตอธิการบดีวิทยาลัยสกลนครไฉไล ยันไม่ผิดทำให้จับ ระบุเป็นเรื่องฉาวเพราะการเมือง ถ้ากำมะลอทำไมปล่อยให้เปิดสอนมาเป็นสิบปี ตำรวจ ทหาร นักการเมืองมาเรียนเพียบ ทบวงมหาวิทยาลัยส่งคนมาตรวจสอบเป็นประจำ เตรียมออกทีวีชี้แจง (อ่านต่อหน้า 4)